

Số: 2024/SVHTTDL-KHTC
V/v giải trình theo Công văn số
2606/STC-HCSN ngày 04/8/2021
của Sở Tài chính

Bình Thuận, ngày 16 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Sở Tài chính.

Thực hiện Công văn số 2606/STC-HCSN ngày 04/8/2021 của Sở Tài chính về việc có ý kiến về đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu tại Công văn số 1845/SVHTTDL-KHTC ngày 19/7/2021;

Qua rà soát nội dung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 11/3/2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công, để có cơ sở xây dựng đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công của Ngành. Do đây là công việc còn mới, chưa có nhiều cơ sở để tham khảo, nên thời gian thực hiện dự kiến sau tháng 6 năm 2022 mới xong.

2. Đối với việc sửa chữa một số hạng mục xe tô Samco 86M-000.01 (47 chỗ) và xe tô Hyundai County 86M-000.02 (29 chỗ) của Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh, đã có ý kiến của đại diện Sở Giao thông vận tải theo Biên bản kiểm tra thực tế: *“02 xe đã hư hỏng, thân vỏ xe có nhiều chỗ trầy xước sơn, mục gỉ; gioăng cửa khách lên xuống, nắp hầm, lão hóa, chai; phần kính trên thân xe không kín khí, ắc nhíp trước, sau bị rơ, giảm trần trước sau rò rỉ dầu và hệ thống điều hòa (hệ thống lạnh) hoạt động không ổn định, hơi lạnh yếu”*. Do vậy, trong thời gian UBND tỉnh chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; mặt khác, khi UBND tỉnh ban hành định mức này trong năm 2022 thì việc thực hiện giá dịch vụ công có kết cấu đủ chi phí của Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh thì cũng cần một thời gian nhất định (từ 3- 5 năm) mới có khả năng tích lũy đủ nguồn kinh phí để sửa chữa 02 ô tô nêu trên. Tuy nhiên, như đã báo cáo, hiện trạng 02 xe ô tô của Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh đã hư hỏng, không còn bảo đảm an toàn để phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị, cần phải được sửa chữa ngay.

Với những lý do nêu trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Tài chính xem xét, có ý kiến thống nhất về nguồn kinh phí sửa chữa 02 xe ô tô của Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh từ nguồn kinh phí sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022, để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương thực hiện.

Rất mong sự quan tâm giải quyết của Sở Tài chính./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC. Tiến

Bùi Thế Nhân